



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานกิจกรรมคณะกรรมการ โทร. 1203, 1204

ที่ ศธ 0550.01/ว 218

วันที่ 18 ตุลาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2555

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและข้อสั่งการดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สนามและอาคารกีฬา โดยมอบหมายกองกลางนำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกันและประกาศใช้ต่อไป

2. มอบให้คณะวิทยาการจัดการไปปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการให้มีข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เช่น ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย/สกอ./สำนักงบประมาณ/สมศ./กพร. พร้อมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนสอดคล้องกันและให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อแก้ไขของคณะและเสนอตามกระบวนการต่อไป

3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 มอบกองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำให้เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป

4. เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัตินักศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม) มีข้อสังเกตในประเด็นของสัดส่วนและองค์ประกอบของคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/สภาพความผูกพันการมีส่วนร่วมสถานภาพในองค์กร เงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างราชการเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มอบสภาคณาจารย์ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสัดส่วนของบุคคลากรได้ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนำเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

5. เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ข้อ 1) มีรายละเอียดงบประมาณ/โครงการของแต่ละงานเพิ่มเติมจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ทั้งนี้ให้กองนโยบายและแผนเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดของงาน โครงการ และกิจกรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประกาศใช้ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

6. เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการยกร่างได้เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติและข้อสั่งการดังกล่าว

(นางสุนทรี ไพธิกุล)

ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางสาวศศิธรินทร์ พิธิกุล)

ผู้บันทึกเสนอ

๑๘/ ต.ค. /๒๕๕๕

ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย